



“สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่นาคต” ”

ย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคม บรรยากาศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับระบบการทำงานให้เข้ากับบริบทในภาวะวิกฤตมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานของคณะฯ ดำเนินการไปได้ด้วยดีผ่านระบบออนไลน์ หลายโครงการมีการชะลอการจัดโครงการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งในเดือนนี้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการประชุมเป็นการจัดการประชุมออนไลน์ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลงาน แต่ยังมีสนใจผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามแม้หลายโครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี แต่หลายโครงการไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในปีนี้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อปีการศึกษาหน้า อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์และการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระดับคณะ อย่างไรก็ตามผลการประเมินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารขององค์การ

แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งในส่วนนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขับเคลื่อนมาอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัด และมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง “สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่นาคต”

พร้อมกันนั้น คณะฯ ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในช่วงหลังภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการทั้งหลายของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ การเตรียมการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และการเตรียมการเปิดเทอมใหม่ด้วยแล้ว ทำให้คณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะฯ ต้องทำงานหนัก

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังเป็นช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร ซึ่งเป็นการประเมินในแง่ปัจเจกบุคคล การพัฒนาตนเองของบุคลากรถือเป็นพันธมิตรหนึ่งของการจัดการในการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัยและการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ความสำเร็จของคณะฯ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนจับมือก้าวไปด้วยกัน

